

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล พ.ศ. .... และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. ขออนุมัติงบประมาณค่าปรับปรุงสถานที่**

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลางบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบร่างประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว ซึ่งมีส่วนราชการระดับสำนักเพิ่มอีก จำนวน ๓ สำนัก ประกอบด้วย สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการปรับปรุงสถานที่ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. โรงแรมในโครงการนำร่อง (Pilot Project) ของ กสม. ในเรื่อง “การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ”** ได้รับเชิญจาก Mr. Livio Sarandrea ที่ปรึกษาด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (UNDP Asia - Pacific) เข้าร่วมเสวนาในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง Mr. Livio Sarandrea ที่ปรึกษาด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (UNDP Asia - Pacific) ได้มีหนังสือเชิญนางณัฐกัญญา แสงโพธิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือพาราไดซ์ กรุ๊ป และ อังคารา วีส์ออร์ท เรชลิเดนส์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ โรงแรมในโครงการนำร่องของ กสม. เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยจะเข้าร่วมเสวนาเพื่อเสนอผลงานและบทบาทในการนำคู่มือการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ของธุรกิจการโรงแรมในประเทศไทยที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำขึ้น ในการนี้ นางณัฐกัญญา แสงโพธิ์ ได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แล้ว

#### ๔. หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ลงบทความ Rising Abuse of elderly irks NHRC

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้ลงบทความชื่อ Rising Abuse of elderly irks NHRC ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ กสม. ได้หยิบยกสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุของไทย และเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่งสำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้แปลบทความดังกล่าว ในการนี้ได้มอบสำเนาบทความ Rising Abuse of elderly irks NHRC รวมทั้งคำแปลหนังสือเชิญของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNDP) และได้มอบคำแปลทั้งสองฉบับให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่านแล้ว

#### ๕. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม Paris Peace Forum 2018 ครั้งที่ ๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม Paris Peace Forum 2018 ครั้งที่ ๑ เนื่องในโอกาสรำลึก ๑๐๐ ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันเปิดงานโดยประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า ๑๒๐ ประเทศ รวมถึงนายกรัฐมนตรีของไทยด้วย

ส่วนในวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเวทีถกแถลงประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นความท้าทายสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น Bit Bytes and Government Challenges : The Future of Artificial Intelligence, The Long Road Towards a Comprehensive Approach to International Migration, Restoring Faith in the UN Security Council ในการนี้ นางอังคณา นีละไพจิตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ 70<sup>th</sup> anniversary of Human Rights Declaration และ 20<sup>th</sup> anniversary of the Declaration on Human Rights Defenders โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคคลระดับรัฐมนตรี CEO และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรสหประชาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการหารือกลุ่มย่อยซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ, The Right time for Global Compact on Environment? Restoring Faith in the UN Security Council รวมถึงการสานเสวนาทางศาสนาเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้ง ซึ่งภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานขององค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานด้านความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ประมาณ ๗๐๐ คน

#### ๖. การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๗. ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้ นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับผิดชอบเป็นผู้แทนร่วมของ กสม. ในการเป็นองค์กรร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับผิดชอบเป็นผู้แทนร่วมของ กสม. ในการเป็นองค์กรร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน” ร่วมกับนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ